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เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายวิเชียร ชวลิต รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หก  
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่ เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 เรื่องท่ีพิจารณา  

มาตรา ๒๖ ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานในก ากับ    
 กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ 

 - กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 - กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
มาตรา ๑๕ ● พิจารณางบประมาณของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในก ากับ    

 ภาพรวมกระทรวงคมนาคม 
 - ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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ผลการพิจารณา 
 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม     ๒๙๙,๐๓๐,๒๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ของ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- สอบถามเกี่ยวกับการก ากับดูแลการประกอบการของโรงงานต่าง ๆ ควรมีการจัดเขตพ้ืนที่

อุตสาหกรรม เพ่ือมิให้โรงงานมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง  
 - สอบถามเกี่ยวกับแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที่ยั่งยืน จ านวน ๒๙,๕๒๙,๖๐๐ บาท โดยมีกิจกรรมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือด าเนินการพัฒนา
และยกระดับพ้ืนที่สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศใน ๑๕ จังหวัด ๑๘ พ้ืนที่ เป็นการด าเนินการเฉพาะ 
ในพ้ืนที่บริเวณโดยรอบโรงงานหรือมีการด าเนินการในโรงงานด้วย หน่วยงานมีมาตรการในการให้ความ
ช่วยเหลือกับพนักงานในโรงงานหรือไม่ อย่างไร การด าเนินการควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
รับทราบเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและการประเมินผล
โครงการดังกล่าว 
 - การด าเนินการของหน่วยงานควรมีการจัดพ้ืนที่ที่เป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบ
ต่อประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับพ้ืนที่ตั้งอุตสาหกรรมและหน่วยงานมีการส่งเสริมให้ชุมชนอยู่ร่วมกับ
โรงงานหรือไม่ หน่วยงานมีโครงการ ด าเนินการหลายโครงการแต่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ถึงโครงการที่หน่วยงานจะด าเนินการ ขอให้หน่วยงานให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากกว่า
นี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในโครงการดังกล่าว 
 - แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ ๑ โครงการบริหารจัดการกาก
อุตสาหกรรม จ านวน ๑๒,๐๗๘,๙๐๐ บาท มีแนวทางในการด าเนินงานอย่างไรให้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด
ที่หน่วยงานก าหนดไว้อย่างไร เพ่ือเป็นการลดปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ซึ่งการทิ้งกาก
อุตสาหกรรมควรมีการเปิดเผยต่อประชาชนและชุมชนใกล้เคียงให้สามารถเข้าไปตรวจสอบการด าเนินการได้ 
หน่วยงานมีแนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าวได้หรือไม่ 
ทั้งนี้ หน่วยงานได้ก าหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โดยก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของ
เสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้องในงบประมาณปี ๒๕๖๓ ไว้จ านวน ๑,๖๕๐ ล้านตัน  
 - สอบถามเกี่ยวกับแผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ระบบ
บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร (E-fully manifest) แขวงทุ่ งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ จ านวน ๙,๒๔๒,๙๐๐ บาท เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับวัตถุดิบกากอุตสาหกรรม 
ทั้งหรือโรงงานที่เกี่ยวกับกากอุตสาหกรรมทั้งประเทศใช่หรือไม่ ทั้งนี้ ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีกาก
อุตสาหกรรมทั้งหมด มีการน าเข้ามาในประเทศอย่างไร  
 - สอบถามเกี่ยวกับการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานเพ่ือแปรรูปยางก้อนและโรงงานแปรรูปไม้ไผ่เบื้องต้น
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนเพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ได้มีรายได้และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนโรงงงานที่เปิด-ปิดกิจการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 
โดยแยกประเภทโรงงาน  

- กรณีรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณจัดกิจกรรมด้าน CSR ขอให้หน่วยงานจัดส่งเป็นเอกสารให้ที่
ประชุมพิจารณา  

- กรณีการตั้งโรงงานในพ้ืนที่ริมแม่น้ า หน่วยงานจะด าเนินการอย่างไร และการที่หน่วยงานมีการจ้างที่
ปรึกษา โดยใช้งบประมาณร้อยละ ๓๐ ของหน่วยงาน เป็นเพราะเหตุใด ขอส าเนาเอกสารที่ท่านเรืองไกรขอ
ทางหน่วยงานเพิ่มเติมดว้ย 

- จากพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ท าให้ขั้นตอนการขออนุญาตมีความสะดวก 
มากขึ้น  และมีการลดจ านวนแรงม้าขั้นต่ าในการขออนุญาตตั้งโรงงาน เพ่ือลดการควบคุมของหน่วยงาน โดย
ให้เอกชนประเมินตรวจสอบตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าโรงงานจะมีแรงม้าต่ ากว่า ๕๐ แรงม้า แต่อาจ
ปล่อยมลพิษสูง ดังนั้น หน่วยงานควรมีการก ากับดูแลในเรื่องของการปล่อยมลพิษของโรงงานด้วย ทั้งนี้ 
หน่วยงานควรมีการทบทวนการให้ใบอนุญาตของหน่วยงานอยู่ตลอดว่ามีการปล่อยมลพิษสู่ชุมชนหรือไม่ แม้
โรงงานนั้นจะมีแรงม้าต่ าก็ตาม  
 นอกจากนี้  ยังมีกรณีที่กฎหมายให้หน่วยงานเป็นผู้ออกใบอนุญาต ก ากับดูแล และมีหน้าที่ฟ้ืนฟู ซึ่ง
อาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน หน้าที่การฟ้ืนฟูควรเป็นหน้าที่ของผู้ออกใบอนุญาตหรือไม่  
หน่วยงานมีแนวทางการฟื้นฟูอย่างไร ตามหลักการสากล หน่วยงานมีแนวทางในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูอย่างไร 
ทั้งนี้ การฟ้ืนฟูต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก หน่วยงานมีแนวทางอย่างไร หากเอกชนจะใช้วิธีการแจ้งว่า  
ธุรกิจล้มละลายและออกนอกประเทศไป 

ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- การดูแลพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัดด้านอุตสาหกรรมเป็นหน้าที่ของอุตสาหกรรมจังหวัด แต่ในส่ วนของ

หน่วยงานจะเป็นการให้การสนับสนุนการด าเนินการซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของอุตสาหกรรมจังหวัดต้องการใช้
เครื่องมือหรือขอความช่วยเหลือ หน่วยงานสามารถสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างเต็มที่  

 ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของโรงงานน้ าตาลแล้ว ๑๔ ราย นอกจากนี้ ปัจจุบันมีการร่าง
กฎหมายเพื่อควบคุมการปล่อยควันพิษของโรงงานแล้วทั่วประเทศ 

- หน่วยงานมีการด าเนินการโครงการตามมาตรฐานโรงงานสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดการใช้พลังงานและให้
โรงงานมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้  หน่วยงานให้ความส าคัญกับปัญหาแบตเตอรี่รถยนต์ โดย
หน่วยงานจะรับไปด าเนินการ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต 

- ในกรณีปัญหากากอุตสาหกรรม ที่มีค าถามว่า หน่วยงานมีระบบการด าเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
หน่วยงานขอแจ้งว่า หน่วยงานมีการใช้ระบบ IT ที่จะสามารถตรวจสอบผู้รับและผู้ส่งกากอุตสาหกรรม  
โดยมีการติดตั้ง GPS ติดตามรถขนกากอุตสาหกรรมซึ่งผู้รับกากอุตสาหกรรมต้องมีประสิทธิภาพในการก าจัด
กาก โดยหน่วยงานจะมีการตรวจสอบทั้งกระบวนการ  

- การก ากับดูแลโรงงาน หน่วยงานดูแลอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ กฎหมายใหม่บังคับให้โรงงานต้องประเมิน
ตนเอง ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลของหน่วยงาน เพ่ือให้อยู่ในมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยหน่วยงานได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้กับโรงงานมีความเข้าใจถึงการมีอยู่ของโรงงานอุตสาหกรรม 

- การขออนุญาต หน่วยงานมีแผนที่จะใช้ระบบ E-License โดยได้มีการขอแปรญัตติงบประมาณ
รายการนี้แล้ว ทั้งนี้  หากหน่วยงานได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจะให้มีการออกใบอนุญาตผ่านระบบ IT  
อย่างสมบูรณ์ 
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- กรณีการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีเกณฑ์ก าหนดตัวชี้วัด ๔๑ ตัวชี้วัด ทั้งนี้ จะจัดส่งเป็น
เอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาอีกครั้ง 

- กรณีการขอตั้งโรงงานขนาดเล็ก เช่นโรงงานเผาถ่านไม้ไผ่ ที่จังหวัดน่าน ที่ไม่อนุญาตให้ตั้งโรงงาน 
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกฎหมายผังเมือง  แต่หากเป็นโรงงานเผาถ่านไม้ไผ่ทั่วไป ซึ่งเป็นโรงงานที่ใช้ก าลัง
เครื่องจักรไม่มาก กฎหมายใหม่ให้ถือว่า ไม่เป็นโรงงาน เพราะมีขนาดไม่ถึง ๕๐ แรงม้าจึงสามารถตั้งโรงงานได้ 

- การดูแลโรงงานที่อยู่ใกล้แม่น้ ามีอยู่ที่ ร้อยละ ๑๘ ส่วนโรงงานที่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชนอยู่ที่ ร้อยละ ๗๑ 
และมีกฎหมายก าหนดให้การตั้งโรงงานอยู่ห่างจากแม่น้ า ระยะทาง ๑๐๐ เมตร และหากโรงงานมีการระบาย
น้ าทิ้งระดับ ๕๐๐ คิวต่อวัน โรงงานดังกล่าวจะต้องมีเครื่องมอนิเตอร์ออนไลน์ส่งข้อมูลให้กับหน่ วยงาน 
เพ่ือก ากับดูแลตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

 - กรณีการจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานที่ใช้งบประมาณถึงร้อยละ ๓๐ เนื่องจากหน่วยงานมีโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพหลายโครงการจึงต้องมีการจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเชิงลึก มาให้ค าปรึกษา โดยในปีที่ผ่านมา
หน่วยงานได้ใช้ระบบ ID ในการก ากับดูแลโรงงานซึ่งในการด าเนินการต้องมีผู้ให้ค าปรึกษา 

- ในส่วนของพระราชบัญญัติโรงงาน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการปรับเปลี่ยนการก ากับดูแลโรงงาน 
ซึ่งให้ความเข้มข้นในการตรวจสอบ โดยให้มีการประเมินตนเองก่อน  ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานก าลังจัดท าระบบ IT
เข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานตามกฎหมายใหม่นี้ และในมาตรา ๒๘ ของกฎหมายดังกล่าว ได้ก าหนดให้
ผู้ประกอบการ หากต้องการเลิกกิจการต้องฟ้ืนฟูพ้ืนที่ก่อนที่จะเลิกกิจการ ไม่ว่าจะเป็นน้ าเสีย หรือสารเคมี 

 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  ๓๖๐,๘๓๑,๖๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ของ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- สอบถามเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเพ่ือพัฒนาของเสียเป็นทรัพยากร

ทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล เพ่ือพัฒนาของ
เสียเป็นทรัพยากรทดแทนด้านแร่และโลหะของประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) จ านวน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างไร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจ านวนผู้ประกอบการนักลงทุนผู้ที่สนใจ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจ านวน ๓๐๐ ราย หน่วยงานด าเนินการในพ้ืนที่ใดบ้าง ขอรายละเอียดเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินงานในโครงการดังกล่าว 
 - สอบถามเกี่ยวกับการประกอบการเหมืองแร่ในพ้ืนที่ภาคใต้ที่มีการเลิกประกอบกิจการเป็นจ านวน
หลายรายเนื่องจากราคาเหมืองแร่ที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนการประกอบการ ทั้งนี้ เหมืองแร่ที่รกร้างว่างเปล่ามี
การเข้าไปพัฒนาหรือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงเข้าไปใช้ประโยชน์หรือไม่ พ้ืนที่รกร้างว่าง
เปล่ามีจ านวนเท่าใด 
 - จากวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในการมุ่งสู่การจัดการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานในระดับสูงเป็นมิตรกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อมแต่จากการด าเนินการที่ผ่านมาพบว่ามีการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก
สะท้อนให้เห็นว่าการด าเนินงานของหน่วยงานที่ผ่านมาไม่ประสบผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
หน่วยงานมีการขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหาเหมืองทองอัตราหรือไม่ 



๕ 
 

 - ในการก ากับดูแลและส่งเสริมการประกอบการเหมืองแร่ หน่วยงานควรมีการจัดโซนนิ่งพ้ืนที่ที่มี
ความเหมาะสมในการท าเหมืองแร่และในการอนุญาตให้ประกอบการเหมืองแร่ ควรมีการจัดท าประชาพิจารณ์
หรือรับฟังความคิดเห็นของชุมชนก่อนที่จะมีการอนุญาต ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ 

-  กรณีคดีความเรื่องของเหมืองแร่ที่ถูกปิดนั้น หน่วยงานมีการตั้งค่าเผื่อหนี้ไว้หรือไม่ 
- พ้ืนที่เหมืองแร่กว่าแสนไร่ เมื่อหมดอายุสัมปทาน หน่วยงานมีการจัดการพืน้ที่อย่างไร หน่วยงานควร

ให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าท ากินแทน และหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลที่ดินหลังจากที่หมดอายุสัมปทานแล้ว มีการให้
เอกชนเช่าพ้ืนที่ หรือว่ามีพ้ืนที่ว่างสามารถใช้ประโยชน์ได้จ านวนเท่าใด ขอให้มีการจัดส่งข้อมูลเป็นลายลักษณ์
อักษร 

- การปิดเหมืองทองที่เป็นคดีความเพราะเหตุใดจึงใช้ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่ไม่ใช้
กฎหมายปกติในการด าเนินการ เพราะค าสั่งนี้ไม่น่ามีผลต่อการด าเนินงานในต่างประเทศ นอกจากนี้  
ขอให้หน่วยงานจัดส่งงบการเงินของปี ๒๕๕๙ –๒๕๖๑ โดยขอข้อมูลความเห็นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
และภาระหนี้ที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ในรายการหนี้สิน หรือเหตุผลประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ หากประเทศไทยมี
การเจรจาแล้วมีการต้องใช้งบประมาณเพ่ิมเติมจะเป็นการด าเนินการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร 

- มูลค่าแร่ในประเทศทั้งหมดมีจ านวนเท่าใด การน าแร่มาสร้างประโยชน์สร้างมูลค่า หน่วยงาน
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ หรือต้องให้เฉพาะเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ หรือต้องให้เฉพาะเอกชนรายใหญ่
เท่านั้น อุตสาหกรรมแร่ จะให้สัมปทานเฉพาะเอกชนรายใหญ่ใช่หรือไม่ แนวทางบริหารจัดการประเด็นนี้
หน่วยงานมีแนวทางอย่างไร  
 นอกจากนี้ จ านวนแร่ ๔๐,๐๐๐ ล้านล้าน บาท มีแผนการอนุญาตอย่างไร มีการอนุญาตให้เฉพาะ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ หรือทั่วไป 

- ขอรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคดีเหมืองแร่บริษัท อัครา ว่ามีการด าเนินการอย่างไร ค่าใช้จ่าย
งบประมาณในการด าเนินการทางคดีเป็นจ านวนเท่าใด ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งเป็นเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ พิจารณา 

ผู้แทนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- จากค าถามของกรรมาธิการในเรื่องของการจัดโซนนิ่งการอนุญาตให้ท าเหมืองแร่  เพ่ือป้องกันเรื่อง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขอชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแร่แห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการจัดท าแผนแม่บท
ทุก  ๕ ปี ซึ่งในแผนแม่บทมีการก าหนดเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่การท าเหมืองแร่ที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สามารถขออนุญาตท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ที่ก าหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ได้ก าหนดให้มีการจัดโซนนิ่ง 
โดยให้พิจารณาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นส าคัญ 

- กรณีประทานบัตรที่เป็นใบอนุญาตในการท าเหมืองแร่ หากสิ้นสุดอายุลง ที่ดินที่ได้รับสิทธิจะต้อง
กลับคืนสู่หน่วยงานเจ้าของที่ดินเดิม ท าให้หน่วยงานไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป แต่เป็นเรื่อง
ของผู้ประกอบการและหน่วยงานเจ้าของที่ดินเดิมเท่านั้น  

- กรณี การ  Recycle ขยะอุตสาหกรรม หน่ วยงานได้มี การศึกษาวิจั ย โดยใช้ งบประมาณ
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีแผนที่จะศึกษาวิจัยใน ๖ พ้ืนที่ คือ จังหวัดอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น  ทั้งนี้ หน่วยงานได้เข้าไปส ารวจกลุ่มการผลิตที่อยู่ 
ในอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน เพ่ือน ามาศึกษาว่า จะท าอย่างไรเพ่ือแยกสิ่งที่มีค่าในกากอุตสาหกรรม โดยจะมีการ
ทดลอง และเมื่อทดลองส าเร็จแล้ว จะมีการเชิญผู้ประกอบการมารับฟังข้อมูลกับหน่วยงาน แต่ในส่วนของ



๖ 
 

โรงงานขนาดเล็ก การออกแบบเพ่ือให้มีการ Recycle   การด าเนินการจะมีค่าใช้จ่ายสูง หน่วยงานจึงให้
ความส าคัญกับโรงงานขนาดใหญ่มากกว่า 

- การขออนุญาตเพ่ือส ารวจแร่ทองแดงที่จังหวัดน่าน หน่วยงานออกใบอนุญาตในการส ารวจแร่เท่านั้น
แต่ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตเข้าพ้ืนที่กับกรมป่าไม้ก่อนด้วย จึงจะเข้าพ้ืนที่ได้ 

- หน่วยงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ ประชาชนที่ความหวาดกลัวโรงงานอุตสาหกรรมว่า
อาจจะท าให้มีโลหะหนักในพ้ืนที่หากมีการก่อตั้งโรงงาน ทั้งนี้ หน่วยงานได้ท าความเข้าใจโดยใช้เวลาการพูดคุย
มากขึ้นเพ่ือให้ประชาชนคลายความกังวล 

- จากค าถามเรื่องของอ านาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี กับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่นั้น หน่วยงานทั้งสองเดิมอยู่ในกระทรวงเดียวกันมาก่อน ต่อมาจึงมีการแยกหน่วยงานกัน โดยกรม
ทรัพยากรธรณี มีหน้าที่เป็นผู้ส ารวจแหล่งแร่ของภาครัฐ ในทางวิชาการ แต่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ มีหน้าที่ในการให้สัมปทาน และให้ใบอนุญาตกับผู้ประกอบการ จึงเป็นหน้าที่คนละส่วนกัน  
เพราะภาครัฐไม่มีงบประมาณในการส ารวจแร่ด้วยตนเองได้ จึงมีการส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทนรัฐ 

- กรณีคดีเหมืองทองบริษัท อัครา เอกชนได้ประทานบัตร ๑๔ แปลง โดยมีพ้ืนที่โครงการ ๕,๐๐๐ ไร่  
มีการผลิตแร่ทองค าไปแล้วตั้งแต่ ปี ๒๕๔๔ จ านวน ๖๐ ตัน ในส่วนของรายละเอียดอ่ืนนั้น เป็นข้อมูลเนื้อหา
ทางคดี ทั้งนี้ มีค าสั่งของอนุญาโตตุลาการ ให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นความลับ ห้ามมีการเปิดเผยต่อสาธารณะได้  
หากมีการเปิดเผย อาจท าให้ฝ่ายตรงข้ามได้ประโยชน์ทางคดี อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าเสียหายที่ประเทศ
ไทยต้องช าระ ต้องมีการพิจารณาก่อนว่าประเทศไทยด าเนินการท าผิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ 

- เมื่อประทานบัตรในการได้รับอนุญาตท าเหมืองแร่สิ้นสุดอายุลง พ้ืนที่จะต้องมีการส่งคืนหน่วยงาน
เดิมหากเป็นของกรมป่าไม้ต้องมีการส่งคืนกรมป่าไม้ หน่วยงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

- งบประมาณแผนบูรณาการด้านดิจิทัล ไม่มีในแผนของหน่วยงานในปี ๒๕๖๓ แต่การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี มีในแผนยุทธศาสตร์ โดยจะมีการใช้งบประมาณจ านวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

- ส่วนเงินชดเชยกรณีเหมืองแร่ บริษัท อัครา ประเด็นดังกล่าวยังไม่ได้มีการพิจารณาทางคดี และ
หลังจากการตัดสินแล้วจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการเขียนค าชี้ขาด โดยระยะเวลาแล้วเสร็จยังไม่ได้มีการ
ก าหนดอย่างเป็นทางการ จึงต้องรอ ส่วนแนวทางการเจรจานั้น ยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว  

- จากกรณีค าถามว่า เพราะเหตุใดถึงไม่ใช้กฎหมายปกติในการปิดเหมืองแร่ กรณีนี้ไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลได้เพราะเป็นเนื้อหาทางคดี 

- กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงาน ทั้ง ๒ หน่วยงานเป็นเลขานุการร่วมของคณะกรรมการนโยบายแร่
แห่งชาติ ประเทศไทยมีแร่ ๓-๔ ชนิด มีจ านวนมูลค่า ๔๐,๐๐๐ ล้านล้าน บาท ทั้งนี้ มีแนวทางการบริหาร
จัดการแร่ในแผนแม่บท โดยผู้ประกอบการรายย่อยหรือรายใหญ่ หน่วยงานจะให้การสนับสนุนและดูแลไม่
ต่างกัน 
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กระทรวงคมนาคม        ๕๔,๖๒๒,๙๖๒,๒๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม              ๔๕๖,๓๕๕,๗๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด             -   บาท 
กรรมาธิการได้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ของ 

กระทรวงคมนาคมและส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สรุปประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
- วิธีการส ารวจในการซ่อมแซมและสร้างถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท ใช้หลักเกณฑ์ใดในการ

พิจารณาว่าควรด าเนินการก่อนหลัง ทั้งนี้ ตั้งข้อเสนอแนะว่า ถนนบางช่วงที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมควรมีการ
ส ารวจก่อนว่าถนนสายใดเสียหายมากน้อยเพียงใด เพ่ือพิจารณาว่าถนนสายใดควรได้รับการซ่อมแซมก่อน 
และในการก่อสร้างถนนควรมีการกวดขันในเรื่องการควบคุมสเปค 

- ตั้งข้อเสนอแนะว่า มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ซึ่งปัจจุบันมีการใช้เป็นจ านวนมาก ควรมีการอบรมและสอบ
ใบอนุญาตขับขี่เป็นกรณีพิเศษพร้อมกับให้มีการอบรมอย่างเข้มงวด 

- ขอให้ชี้แจงว่าในการลงทุนกับระบบรางมีความคุ้มค่าหรือไม่ และในแผนการลงทุน โครงการขนาด
ใหญ่ ขอทราบว่าไม่สามารถด าเนินการได้ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ เห็นควรลดโครงการที่มีความซ้ าซ้อนและควรมี  
การบูรณาการกันอย่างเป็นรูปธรรม 

- กรณีการเชื่อมต่อรถไฟกับประเทศจีนเป็นรถไฟคนละชนิดทราบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่อย่างไร และ
กรณีโครงสร้างประชากรไทยลดลง รับทราบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ 

- อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Internal Rate of Return : EIRR) และ
อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางการเงิน (Financial Internal Rate of Return : FIRR) กระทรวงคมนาคม
ยอมรับหรือไม่ว่ามีการประเมินค่าสูงไปของผู้ขับขี่ (Overestimate  ridership) 

- ควรมีการพัฒนาระบบคมนาคมอย่างเป็นระบบและค่อยเป็นค่อยไป โดยพัฒนาจากถนนเป็นระบบ
ราง และการใช้รถยนต์ส่วนตัวควรพัฒนาให้มีการใช้บริการขนส่งสาธารณะ 

- ขอทราบแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหากรณีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีการใช้งบประมาณซ้ าซ้อน
และไม่คุ้มค่า 

- ขอทราบปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมมีผลการ 
เบิกจ่ายช้า โดยงบลงทุนเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๗๗ ซึ่งเป็นอัตราน้อยเมื่อเทียบกับหน่วยงานอ่ืน และขอทราบว่า
ในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ กับปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ มีการเบิกจ่ายงบผูกพันในแต่ละปีจ านวนร้อยละเท่าใด และใน
การใช้งบประมาณจะมีวิธีการวางแผนอย่างไรเพื่อพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ 

- ในการขนส่งสินค้าทางน้ าและทางราง มีนโยบายโลจิสติกส์ทั้งระบบในระยะยาวอย่างไร  และกรณีที่ 
กรมชลประทานมีการศึกษาแนวทางในการสร้างเขื่อนขวางแม่น้ าเจ้าพระยา จะส่งผลกระทบแผนโลจิสติกส์
ของประเทศหรือไม ่

- กรณีสนามบินจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่ซ่อมบ ารุงและฝึกนักบินจึงควรมีการท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

- งบกองทุนการประมูลเลขทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกมีจ านวนเท่าใด มีหลักเกณฑ์การใช้งบ
อย่างไรและกรรมการพิจารณาประกอบด้วยใครบ้าง และในแต่ละปีใช้งบประมาณจ านวนเท่าใด 

- ตั้งข้อสังเกตเรื่องทางล าเลียงผลผลิตของกรมทางหลวงชนบทซึ่งยังท าไม่ครบวงจร โดยควรมีการ
สร้างทางยกระดับและสร้างสะพานเชื่อมระหว่างอ าเภอ และถนนเส้นทางภาคเหนือและภาคใต้ยังพัฒนาไม่
ทั่วถึง 
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- ขอทราบรายละเอียดข้อมูลขั้นตอนความคืบหน้าตั้งแต่เริ่มลงนามในสัญญาในโครงการก่อสร้างทาง
พิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง 

- จากการพิจารณาโครงการส่งเสริมการค้าชายแดน จ านวน ๒๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท และโครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร จ านวน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าก่อสร้างทางและสะพานถนนสายแยก  
ทล. ๔๒ – บ้านบางวา อ าเภอหนองจิก จังหวัดหนองจิก จังหวัดปัตตานี ๖.๙๐๐ กิโลเมตร จ านวน 
๕๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท เห็นว่าควรมีการกระจายงบประมาณด้วยความเป็นธรรม 

- รายละเอียดสภาพปัญหากรณีเวนคืนที่ดินของโฉนดที่ดินทุกแปลง 
- รายละเอียดโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านคมนาคม (MOT Big Data 

Analytics) แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๕,๐๓๒,๗๐๐ บาท และค่า
ครุภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการให้บริการของกรมการขนส่งทางบก แขวง
จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๙๘,๔๖๖,๐๐๐ บาท 

- ขอให้ปรับปรุงการบริการของรถไฟ โดยควรมีการปรับปรุงตู้โดยสารรถไฟและปรับปรุงหัวจักรรถไฟ
ที่ยังมีสภาพเก่า 

- ขอให้ปรับปรุงการขยายช่องทางของถนนเส้นทางไปยังสนามบินเบตง และปรับแผนการสร้างถนนสี่
เลนส์ไปยังสนามบินเบตงโดยลดระยะเวลาก่อสร้างจากสิบปีให้เหลือสามปี และปรับปรุงขยายถนนเส้นทางจาก
จังหวัดยะลาไปยังอ าเภอเบตง 

- ขอทราบมูลค่าการลดต้นทุนการขนส่งที่ก าหนดร้อยละ ๗.๒ ว่ามีมูลค่าเป็นจ านวนเท่าไรในปี ๒๕๖๓ 
และเทียบกับ GDP  

- มาตรฐานและระบบก ากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง ท าให้สามารถลดอุบัติเหตุจากการ
ขนส่งทุกรูปแบบ ตัวชี้วัด จ านวนอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตต่อปริมาณการเดินทางบนถนนโคร่งข่ายในความ
รับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ๔.๒๓ ครั้งต่อพันล้านคัน – กิโลเมตร เหตุใดต้องตั้งค่าเป้าหมายเช่นนี้ 
เพราะเหตุใด และกระทรวงคมนาคมมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิตบนท้องถนนอย่างไร 

- การบริหารงบประมาณในการสร้างถนนมีการกระจุกตัวในพ้ืนที่บางจุด ท าให้พ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวบางพ้ืนที่ไม่ได้รับพัฒนา เช่น การขยายถนน การสร้างสนามบิน เส้นทางรถไฟ เป็นต้น และเรื่อง
ความปลอดภัยบนท้องถนน การแก้ไขปัญหาถนนช ารุด การปิดเส้นทางกลับรถ การตีเส้นขอบถนน การติดตั้ง
ไฟทางถนน และการสร้างทางด่วนที่ส่งผลกระทบต่อถนนใต้ทางด่วน ขอทราบว่ากระทรวงมีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร 

- ขอรายละเอียดเป็นเอกสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่ – 
กาญจนบุรี  

- กรณีถนนสาย ๓๒๓ จากตัวเมืองกาญจนบุรี ไป สังขละบุรี ระยะทางประมาณ ๒๑๕ กิโลเมตร  
มีเส้นทางค่อนข้างแคบและบางช่วงมีเนินสูงชัน ไม่มีการขยายเส้นทางให้ได้มาตรฐาน ขอทราบว่ากระทรวง
คมนาคมมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร  

- กรณีปัญหารถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งบนท้องถนน มีการต่อเติมความยาวเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด
เป็นจ านวนมาก แต่เวลาต่อทะเบียน หรือการตรวจสภาพ ผู้ประกอบการจะด าเนินการถอดชิ้นส่วนที่ต่อเติม 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมขนส่งก าหนดไว้ ขอทราบว่ากระทรวงคมนาคมมีแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอย่างไร 

- กรณีกระทรวงคมนาคมโอนถ่ายภารกิจไปยังท้องถิ่นเป็นจ านวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เมื่อมี
การส่งมอบเป็นที่เรียบร้อย ไม่มีการถ่ายโอนงบประมาณในส่วนของการซ่อมบ ารุงให้แก่ท้องถิ่น ท าให้ถนน  
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ในแต่ละท้องถิ่นเกิดความเสียหายเป็นจ านวนมาก ขอทราบว่ากระทรวงคมนาคมมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
ท้องถิ่นเป็นจ านวนเท่าไร สถิติในการบ ารุงรักษาไปตามรอบหรือไม่ และมีการถ่ายโอนงบประมาณเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษาให้กับท้องถิ่นอย่างไร 

- เหตุใดส านักงบประมาณไม่มีการพิจารณาเสนอแผนบูรณาการในเรื่องโลจิสติกส์ ไปยังส่วนท้องถิ่น - 
ขอรายละเอียดแผนบูรณาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงิน
บริจาค เงินช่วยเหลือ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ และ TOR ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ ก่อนเข้า 
ไปชี้แจงในอนุกรรมาธิการ  

- กระทรวงคมนาคมควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ทางน้ า ทางบก ทางอากาศ 
เนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางขออาเซียน ท าให้มีข้อได้เปรียบทางด้านขนส่งที่รอบด้าน ดังนั้น 
กระทรวงควรมีการบูรณารวมกันของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้การขนส่งเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

- ขอทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับระบบรถไฟความเร็วสูงทั้งระบบ - ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
การลงทุนงบประมาณของกระทรวงคมนาคมที่เก่ียวข้องกับ EEC ในเรื่องของท่าเรือ และสนามบินอู่ตะเภา  

- กรณีปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณสนามบินดอนเมือง กระทรวงคมนาคมมีแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างไร 

- กรณีปัญหาจากใช้ไฟส่องทางถนนที่มีระบบไฟแบบเก่า ขอทราบว่ากระทรวงคมนาคมมีแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เป็นระบบใหม่หรือไม่  

- กรณีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ที่ก าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการศึกษา  
หาแนวทางการจัดตั้งพ้ืนที่อุตสาหกรรมทางอากาศ และศูนย์ซ่อมอากาศยาน ในพ้ืนที่จ านวน ๑,๓๐๐ ไร่  
ที่กรมท่าอากาศยานได้ท า EIA เพ่ือขยายลานบิน กระทรวงคมนาคมมีการพิจารณาในเรื่องนี้หรือไม่  

- กรณีการใช้งบประมาณของกรมทางหลวง กรมเจ้าท่า กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ที่มีการใช้งบประมาณคงเหลือเป็นจ านวนมาก ขอทราบรายละเอียดการใช้งบประมาณคงเหลือว่ามีปัญหา
และอุปสรรคอย่างไร 

- กรณีการถ่ายโอนภารกิจเพ่ือให้ท้องถิ่นบริหารจัดการ เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาถนน ขอทราบว่ า
ภายหลังจากการถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่น มีการบ ารุงรักษาอย่างไร แตกต่างจากการบริหารของกรม  
ทางหลวงหรือไม่  

- ควรมีการน างบประมาณในส่วนของการซ่อมบ ารุงไปอยู่ในแผนบูรณาการ เพ่ือสามารถด าเนินการ
ถ่ายโอนงบประมาณในส่วนของการซ่อมบ ารุงไปยังส่วนท้องถิ่นง่าย  

- ขอรายละเอียดเป็นเอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย  
เส้นดอยสะเก็ดแม่สรวย จะด าเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไร มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร  

- การบริหารจัดการล าน้ าโขงที่มีการค้าขายกับประเทศจีน กระทรวงคมนาคมมีแนวทางการบริหาร
จัดการอย่างไร ขอรายละเอียดเป็นเอกสาร  

- กรณีการการตั้งด่านตรวจสอบการใช้รถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกิน และควันด า ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
ปราจีนบุรี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางบก ต ารวจทางหลวง 
ขอทราบว่าหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมีการบริหารจัดการในเรื่องการแบ่งภารกิจอย่างไร 

- กรณีการก าหนดให้ผู้ที่เลี้ยงปลาในกระชัง มีการขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่า ขอทราบวัตถุประสงค์  
ของการขึ้นทะเบียน 

 
 



๑๐ 
 

ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมและส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตอบข้อซักถาม ดังนี้ 
- กรณีปัญหาการท างานด้านคมนาคมในเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริการ 

ด้านคมนาคม เป็นปัญหาที่กระทรวงคมนาคมมีความเห็นตรงกันกับกรรมาธิการ ที่ต้องพิจารณาเรื่อง 
ความคุ้มค่าของโครงการพัฒนาระบบราง เนื่องจากระบบเป็นระบบที่มีความส าคัญของประเทศในอนาคต  
แต่ปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องความซ้ าซ้อนของระบบราง Hi speed ที่ต้องได้รับการแก้ไข 

- กรณีการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กระทรวงคมนามมีการทบทวนการด าเนินการ  
และการวางแผนในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ให้มีความเหมาะสมในเรื่องของการลงทุน เกิดความคุ้มค่า 
และการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการให้ส านักนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร ศึกษาวิเคราะห์เชิงลึก ในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพ่ือปรับเปลี่ยนมาเป็นแผน
ยุทธศาสตร์คมนาคม๒๐ ปี เพ่ือมองภาพใหญ่ในเรื่องของการลงทุน การลดความซ้ าซ้อน และความคุ้มค่า  
ของระบบการขนส่งทั้งหมด  

- กรณีปัญหาการสร้างทางถนนเพ่ือเชื่อมต่อกับสนามบินเบตง เนื่องสนามบินเป็นปัจจัยหลักของการ
เดินทางหรือขนส่งทางอากาศ ส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องการเดินทางเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้น การเตรียมความพร้อม
ในเรื่องการเชื่อมเส้นทางการเดินทางของชุมชนกับสนามบิน จึงมีความส าคัญและจ าเป็น ขออนุญาตให้กรมทางหลวง
รับไปพิจารณาในเรื่องของการจัดงบประมาณเพ่ือรองรับการเปิดใช้สนามบินที่เบตง 

- กรณีปัญหารถไฟที่มีการเสื่อมสภาพ หัวรถจักรเก่า ทางกระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
เพ่ือปรับปรุงตู้รถไฟใหม่ และการจัดหารถไฟใหม่เพ่ือบริการที่เป็นชุดแรกตามเส้นทาง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ 
กรุงเทพฯ – หนองคาย กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ ในอนาคตจะด าเนินการเพ่ือให้ไปถึง
จังหวัดยะลา ส่วนหัวรถจักรอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างจ านวน ๕๐ หัว และการบริการด้านการจองตั๋วผ่าน
ระบบอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

- การน ายุทธศาสตร์ด้านระบบราง มาพัฒนาการท าโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นทางคู่ การพัฒนาสถานี
ต่าง ๆ ที่เป็นจุดจอดรถไฟเพ่ิมมากขึ้น ศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นทางราง เพ่ือเชื่อมทางรางกับทางถนน  
ให้ไร้รอยต่อ การบริหารจัดการองค์กร การให้บริหารการเหล่านี้มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้อง
ท าควบคู่กันไป ขออนุญาตให้กรมทางหลวง กรมการขนส่งทางรางรับไปด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

- กรณีถนนสายอาเซียนไฮเวย์ที่มีการชุดรุดเสียหายเป็นจ านวนมาก กรมทางหลวงมีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาเพ่ือล าดับความส าคัญของการบ ารุงรักษาถนน ส่วนเส้นทางหมายเลย ๑๑ ไม่มีการก่อสร้าง แต่มีส่วน
ที่ก าลังก่อสร้างอยู่ ๒๘ กิโลเมตร และในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จะด าเนินการก่อสร้าง ๓๑ กิโลเมตร ส่วนที่
เหลือ ๑๑๓ กิโลเมตร เป็นช่วงอินทร์บุรีและพิจิตร ซึ่งมีแผนที่จะด าเนินการในปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๙ 

- กรณีปัญหาของรถบิ๊กไบค์ ทางกรมขนส่งทางบกมีการก าหนดขนาดของตัวรถที่จะเป็นประเภท
บิ๊กไบค์ ดังนั้น ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ผู้ขับขี่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษตามที่กรมขนส่งทางบกก าหนดไว้ ซึ่งจะแตกต่าง
จากรถจักรยานยนต์ทั่วไป และอยู่ในระหว่างการด าเนินการแก้ไขร่างกฎกระทรวงเพ่ือมาควบคุมรถประเภทนี้ 

- กรณีการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมเจ้าท่าและส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมที่มีจ านวนน้อย 
เกิดจากสาเหตุใด ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร  

- กรณีปัญหาการช่วยเหลือชาวสวนยาง กระทรวงคมนาคมมีมาตรการและแผนการอย่างไร และใช้
ปริมาณยางเป็นจ านวนเท่าไร ขออนุญาตให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจัดส่งรายละเอียดเป็น
เอกสาร  

- กรณีปัญหาการซ่อมบ ารุงถนนสายหลัก กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทส ารวจ
ตรวจสอบ เพ่ือท าแผนการซ่อมบ ารุงอย่างเป็นระบบ และทางหลวงสาย ๔๐๑๙ ที่ต้องการขยายเป็น ๔ 



๑๑ 
 

ช่องทางจราจร เนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูง ทางกระทรวงคมนาคมให้ความส าคัญในเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่อง
การลดอุบัติเหตุ ถ้าเส้นทางที่เป็นจุดตัดและมีความเสี่ยง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะด าเนินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

- กรณีปัญหาถนนของท้องถิ่นมีการช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีการถ่ายโอนภารกิจให้กับ
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ของตน ดังนั้น การจะน ากับมาบริหารต้องมีการแก้กฎหมายการกระจาย
อ านาจ ซึ่งเป็นการบังคับทั้งผู้โอนและผู้รับโอน เพ่ือให้การบริหารจัดการมาอยู่ในความดูแลของกระทรวง
คมนาคม 

- เนื่องจากประเทศไทยมีพ้ืนฐานคมนาคมจากการท าถนนเป็นหลัก ท าให้ไม่มีการพัฒนาคมนาคม 
ทางน้ าหรือทางราง เมื่อพิจารณาต้นทุนการขนส่งทางถนนมีจ านวนที่สูงขึ้น ซึ่งจะแตกต่างจากการขนส่งทางน้ า
และทางราง ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่กระทรวงคมนาคมมุ่งเน้น คือ การพัฒนาระบบทางราง เพ่ือเปลี่ยนช่อง
ทางการขนส่งทางถนนให้มาใช้การขนส่งทางรางมากขึ้น เพ่ือเป็นการลดต้นทุน ส่วนการขนส่งทางน้ าเป็นอีก
ช่องทางหนึ่ง ที่จะลดต้นทุนการขนส่งแต่มีข้อจ ากัดหลายอย่าง ทางกระทรวงคมนาคมต้องหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไป  

- ขออนุญาตจัดส่งเอกสาร เกี่ยวกับกรมทางหลวงในส่วนของตารางให้มีความชัดเจน  
- การตั้งงบประมาณในส่วนของจังหวัดโคราช มีรายละเอียดการใช้งบประมาณอย่างไร เหตุใดถึงรับ

การจัดสรรงบประมาณที่เป็นจ านวนน้อย ขออนุญาตจัดส่งรายละเอียดเป็นเอกสาร  
- กรณีปัญหาความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ เช่น มอเตอร์เวย์ทางคู่ 

และไฮสปีด และการจัดสรรงบประมาณในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงคมนาคมมีแผนทบทวน
เกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่เพ่ือแก้ปัญหาเหล่านี้ ส่วนทางรถไฟที่ผ่านจังหวัดนครราชสีมามี
จุดตัดเป็นจ านวนมาก กระทรวงคมนาคมมีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยก าหนดให้รถไฟที่ผ่านเข้าเมือง  
ใช้ทางยกระดับเพื่อแก้ปัญหาการสัญจรของชาวบ้าน 

- กรณีปัญหาการย้ายศูนย์ซ่อมที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการให้มีการขยาย  
ศูนย์ซ่อม เนื่องจากในอนาคตถ้ามีการขยายระบบรางเพ่ิมมากขึ้น ต้องมีความจ าเป็นที่ต้องมีศูนย์ซ่อมในการ
รองรับ ขออนุญาตรับไปพิจารณาเพื่อหามาตรการรองรับศูนย์ซ่อมที่จะเกิดขึ้นอย่างไร  

- กรณีการขยายสนามบินของจังหวัดโคราช กรมท่าอากาศยานมีหลักเกณฑ์ในการขยายพ้ืนที่
สนามบิน ต้องอยู่กับปริมาณผู้ โดยสารและจ านวนของสายการบิน ขออนุญาตรับไปพิจารณาเพ่ือหา  
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 

- กรณีปัญหาของระบบ E – Bidding ที่ผู้รับจ้างเข้ามาในระบบแล้วมีการแข่งขันกัน ท าให้ไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพของงานก่อสร้างได้ ปัจจุบันมีหลายโครงการของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ที่ผู้รับ
จ้างทิ้งงานเนื่องจากสาเหตุของการกดราคาระหว่างผู้รับจ้าง กระทรวงคมนาคมพยายามหาแนวทางการ
แก้ปัญหาของผู้รับเหมา โดยก าหนดรายละเอียดหรือคุณสมบัติให้มีคุณภาพ และมีผลงานที่หน้าเชื่อถือและมี
การรับรอง 

- กรณีการเงินงบประมาณในปี ๒๕๖๓ กระทรวงคมนาคมได้มีการเตรียมแผนงานล่วงหน้า เพ่ือให้
เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดรายละเอียดหรือคุณสมบัติ การประกวดราคา เพ่ือรองรับ
งบประมาณท่ีก าลังพิจารณาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

- กรณีรายละเอียดของกรมขนส่งทางบกและกองทุน ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 



๑๒ 
 

- กรณีปัญหารถยนต์เก่าที่สร้างมลพิษเป็นจ านวนมาก กระทรวงคมนาคมมีแนวทางการป้องกัน  
โดยจ ากัดการใช้งานรถที่มีอายุเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษขออนุญาตรับไป
พิจารณาเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 

- การเชื่อมโยงเส้นทางถนนจากเหนือไปใต้ โดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ เป็นโครงข่ายที่มีความส าคัญ 
กรมทางหลวงมีแนวทางท่ีจะด าเนินการกระจายปริมาณเส้นทางการจราจรให้มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 

- กรณีมอเตอร์เวย์บางใหญ่ อยู่ในระหว่างด าเนินการประมาณร้อยละ ๒๓ เนื่องจากติดปัญหาเรื่อง
การจ่ายค่าเวนคืน ปัจจุบัน ครม. ได้ให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อย กรมทางหลวงด าเนินการจ่ายค่าเวนคืน   
ไม่เกิน ๒ เดือน และจะด าเนินการก่อสร้างได้เร็วที่สุด ส่วนเรื่องป้ายทะเบียน ขออนุญาตให้กรมขนส่งทางบก
เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

- กรณีการกระจายงบประมาณเพ่ือจัดท าถนน กระทรวงคมนาคมต้องพิจารณาโคร่งข่ายถนนที่มีความ
พร้อมที่จะด าเนินการ และจัดล าดับความส าคัญของเส้นทางเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกันทุกจุด  เนื่องจากการ
จัดท าถนนเป็นสิ่งส าคัญของการขนส่งสินค้า และงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรส่วนใหญ่เป็นการด าเนิ นการ 
ในเรื่องของโคร่งข่ายถนน 

- กรณีการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร (สุรินทร์) 
- กรณีปัญหาการแก้ไขล าน้ ามูลที่ตื้นเขิน ทางกรมเจ้าท่ามีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยน าเรือดูดทราย

ออกจากล าน้ าเพ่ือให้ใช้ได้อย่างเป็นระบบ 
- กรณีการพัฒนาท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยานมีแผนการพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศ 

โดยจัดล าดับความส าคัญของแผนงานและปริมาณของผู้ใช้สนามบินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด 

- การตั้งด่านของกรมทางหลวงมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพ่ือตั้งจุดตรวจรถในช่วง
เทศกาลให้มีจ านวนน้อยที่สุด เนื่องจากสภาพการจราจรช่วงเทศกาลมีจ านวนมาก ดังนั้น การตั้งด่านมิได้มี
วัตถุประสงค์ที่จะตั้งด่านเพ่ือให้การจราจรติดขัด ส่วนมากจะเป็นการตั้งด่านเพ่ือให้บริการเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
จุดพักผ่อน การซ่อมบ ารุง  
 - กรณีปัญหาเรื่องไฟแสงสว่างไม่เพียงพอ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ขอรับไปปรับปรุง
แก้ไข 

- กรณีไฟสีเหลืองส่งผลให้ข้าวไม่ตั้งรวง ขออนุญาตรับไปศึกษาเพ่ือหาแนวทางการแก้ไข 
- กรณีไม่มีสะพานข้ามแม่น้ า ขอให้กรมทางหลวงชนบทไปพิจารณาเพ่ือหาแนวการแก้ไข 
- กรณีการตั้งโครงการที่ด าเนินการในจังหวัดหนองคาย ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร 
- กรณีการป้องกันตะลิ่งพังที่จังหวัดหนองคาย ริมแม่น้ าโขง ขออนุญาตให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้ชี้แจงว่ามี

แผนการด าเนินงาน 
- กรณีพ้ืนที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่พอรองรับนักท่องเทียง ปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิมีการปรับปรุง

ช่องบริการจากเดิน ๗ ช่อง เป็น ๑๔ ช่อง โดยจะเปิดบริการในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  
- กรณีการต่อเติมรถกระบะให้สูงกว่ามาตรฐาน ขออนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกรับไปพิจารณาเพ่ือ

หาแนวทางการแก้ไข 
- กรณีการจัดท าแผนการพัฒนาพ้ืนที่ของการรถไฟ กระทรวงคมนาคมได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา

ระบบรางมากขึ้น ท าให้พื้นที่ต่อเนื่องได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านการรถไฟ 
- กรณีโครงการค่าใช้จ่ายในเรื่อง IT และเรื่อง Big Data ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร  



๑๓ 
 

- กรณีการขอรับจัดสรรงบประมาณของกระทรวงคมนาคมที่ยืนต่อส านักงบประมาณ ขออนุญาต
จัดส่งเป็นเอกสาร  

- กรณีค่าเวนคืนที่ดินของ EEC มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร  
- กรณีการตั้งเป้าหมายการลดอุบัติเหตุ กระทรวงคมนาคมมีการวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดในช่วง

เทศกาลว่าเกิดข้ึนจากสาเหตุอะไร ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก ๓ ส่วน ได้แก่ ถนน รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และ
ผู้ขับขี่ ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น กระทรวงคมนาคมก าลังหาแนวทางแก้ไข
การลดปัญหาอุบัติเหตุ เพ่ือไม่ให้ปัญหาอุบัติเหตุของประเทศไทยติดอันดับต้น ๆ ของโลก 

- กรณีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ไม่มีเส้นทางรถไฟ ขออนุญาตให้กรมการขนทางรางอธิบายในเรื่องแนว
เส้นทางรถไฟที่เปลี่ยนเส้นทางมีหลักเกณฑ์อย่างไร 

- กรณีปัญหาถนนช ารุด การก าหนดพ้ืนที่กลับรถ การตีเส้นจราจร การติดไฟทางถนน ทางกระทรวง
คมนาคมขอรับไปพิจารณาเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และการก่อสร้างทางยกระดับที่ส่งผลกระทบต่อ
พ้ืนถนนด้านล่าง ขออนุญาตรับไปด าเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

- กรณีโครงการมอเตอร์เวย์ บางใหญ่ – กาญจนบุรี ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสาร  
- กรณีการพัฒนาและขยายเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงคมนาคมมีการวางยุทธศาสตร์  

การพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาเมือง เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมือง  
ที่ส าคัญและเป็นทางที่เชื่อมทางการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน และกรณีเส้นทาง ๒๓๒ ไปสังขละบุรี ที่เป็นถนน
สองเลน กระทรวงคมนาคมขออนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
เหล่านี้ 

- กรณีปัญหาการตรวจสภาพรถ การต่อทะเบียนรถ ขออนุญาติให้กรมขนส่งทางบกไปด าเนินการ
ตรวจสอบและหามาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

- กรณีการใช้งบประมาณของกระทรวงคมนาคมไปบริหารในส่วนของท้องถิ่น ไม่สามารถด าเนินการได้
กระทรวงสามารถด าเนินการช่วยเหลือในเรื่องวิชาการ การสนับสนุนเครื่องมือ และเครื่องจักร 

- กรณีการถ่ายโอนอ านาจการบริหารทางถนน และแผนคมนาคมโลจิกติกส์ ขออนุญาตจัดส่งเป็น
เอกสาร  

- กรณีการจัดท าแผนบูรณาการที่อยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคม ขออนุญาตจัดส่งเป็นเอกสารก่อนเข้า
ชี้แจงอนุกรรมาธิการ  

- การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๒ ที่เบิกจ่ายได้ประมาณร้อยละ ๙๗ เนื่องจากโครงการ บางใหญ่ – 
กาญจนบุรี มีการใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้สัดส่วนของการเบิกจ่ายตกไป หรือกรณีการประกวด
ราคาในระบบ เมื่อมีการทักทวงต้องขออุทธรณ์ตามขั้นตอน โดยส่งให้กรมบัญชีกลางเพ่ือพิจารณาว่าการ
อุทธรณ์นั้นฟังขึ้นหรือไม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลา และหลายโครงการส่วนมากมี ผู้ยื่นรายเดียว 
ท าให้ไม่สามารถที่จะเปิดซองประมูลได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย  

- กรณีการสร้างเขื่อนที่จังหวัดอยุธยา ขออนุญาตให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
- กรณีไม่มีเส้นทางการขนส่งทางราง ในภาคกลางทางด้านตะวันตก ขออนุญาตให้กรมการขนส่งทาง

รางเป็นผู้ชี้แจงว่าเพราะเหตุใด 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 กระทรวงคมนาคม 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
- เหตุใดส านักงบประมาณไม่มีการพิจารณาเสนอแผนบูรณาการในเรื่องโลจิสติกส์ ไปยังส่วนท้องถิ่น 
- เหตุใดส านักงบประมาณไม่มีการพิจารณาเสนอแผนบูรณาการในเรื่องโลจิสติกส์ ไปยังส่วนท้องถิ่น - 

ขอรายละเอียดแผนบูรณาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงิน
บริจาค เงินช่วยเหลือ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ และ TOR ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ ก่อนเข้า 
ไปชี้แจงในอนุกรรมาธิการ  

 
ประเด็นการพิจารณาในชั้นอนุกรรมาธิการ มีดังนี้ 

กระทรวงคมนาคม 
- ขอให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคม  

(MOT Big Data Analytics) แขวงวัด โสมนั ส  เขตป้ อมปราบศัตรู พ่ าย  กรุ ง เทพมหานคร จ านวน 
๑๕,๐๓๒,๗๐๐ บาท และค่าครุภัณฑ์ เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลกลางเพ่ือสนับสนุนการให้บริการของ
กรมการขนส่งทางบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๙๘,๔๖๖,๐๐๐ บาท 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๕ นาฬิกา 

 
นางสาวนภาพร ก่อแก้ว นิติกรช านาญการ  
นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นิติกรช านาญการ  

นายกันต์พจน์  ฐิติวณิชกุล นิติกรช านาญการ  
นายสรเดช  ธรรมสาร นิติกรช านาญการ 

ผู้จดสรุปผลการประชุม 
 
 

นายสุขประกิจ  ซื่อสัตย์ไพบูลย์ 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

ตามข้อบังคับการประชุมฯ  
ผู้ตรวจสรุปผลการประชุม 

   
นายสันติ  กีระนันทน์ 

เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 


